



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

จัดทำโดย กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.30–12.00 น. **ทันตแพทย์หญิงศรिता เล็กอุทัย** **ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข** เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2567 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ ของกรมอนามัย **ผู้เข้าร่วมประชุม** ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน กองนวัตบริการสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน



ประเด็นสำคัญจากการประชุม

- ❖ **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ** ดังนี้ 1. ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ กพว. ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้การดำเนินงานวิชาการ/งานวิจัย บรรลุวัตถุประสงค์ 2. เน้นย้ำการทำวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง/กรม เช่น การเข้าถึงบริการ/การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย รวมทั้งต้องวางแผนการทำงานตั้งแต่กระบวนการขอ EC การทบทวนข้อมูล การลงพื้นที่ และการทำงานในสถานะฉุกเฉินต่างๆ 3. ปัจจุบัน สถานการณ์สิ่งแวดล้อม เช่น PM_{2.5} สารเคมีรั่วไหล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เชิญชวนให้มีการขอทุนวิจัยระยะสั้น เนื่องจากเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ ทันต่อสถานการณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
- ❖ **รายงานความก้าวหน้าผลผลิตด้านวิชาการ/งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** โดยผู้แทนหน่วยงาน/กลุ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม–7 เมษายน 2567 ซึ่งในภาพรวมอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ สำหรับผลการดำเนินงานวิจัย มีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) แล้ว 10 เรื่อง อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) 1 เรื่อง และเป็นผลงานคู่มือ 1 เรื่อง โดยกองอนามัยมารดาและทารก มี 4 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสาร 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง กองอนามัยวัยทำงาน มี 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) 1 เรื่อง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ มี 2 เรื่อง นำเสนอปิด EC เรียบร้อยแล้ว 1 เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสาร 1 เรื่อง กลุ่มสร้างเสริมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง และกลุ่มอำนวยการ มีผลงานคู่มือ 1 เรื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มอำนวยการ ได้นำเสนอร่างกระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ❖ **การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม - กรกฎาคม 2567** มีรายละเอียดดังนี้

รายบุคคล	รายงานงาน
ผลงานวิชาการรายบุคคล (DMKM) 100 %*	1. ผลงาน PSA/PGA ประจำปี 2567 หรือผลงานผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล UNPSA 2024
* ขยายขอบเขต: 1. หากส่งในรอบ 5 เดือนแรกแล้ว ในรอบ 5 เดือนหลัง ไม่ถือส่งเพิ่ม 2. หากมีบุคลากรใหม่ ให้ส่งผลงานวิชาการรายบุคคล (DMKM) เพิ่มเต็ม	2. ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/ นวัตกรรม ถูกนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / LIKE Talk Award กรมอนามัย / ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI 2 ขึ้นไป/ คู่มือ KM ฉบับสมบูรณ์
	3. ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/นวัตกรรม ที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุล (กพว. หน่วยงาน)
	4. มีผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/นวัตกรรม ถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน

- ❖ **การประชาสัมพันธ์**
 - **ขยายเวลา** การส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 - การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปี 2568 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

หน่วยงาน/กลุ่มงานจัดทำผลงานวิชาการ ส่งมาทางกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรวบรวมเสนอสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี